

โครงการตามแนวพระราชดำริ : ห้องสมุดสู่ชุมชนประจำปี 2557

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ณโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

วัดมงคลนิมิตรตำบลบ้านแก่งอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการตามแนวพระราชดำริ : ห้องสมุดสู่ชุมชนประจำปี 2557 นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ได้บริการสารสนเทศสู่ชุมชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มบุคคลทางวิชาชีพคณาจารย์นักศึกษาและบุคคลในชุมชนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาบันบริการสารสนเทศภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาได้แก่ความสามัคคีความมีน้ำใจความมีวินัยและการมีจิตสาธารณะซึ่งจัดขึ้นโดยคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 3 จำนวน 40 คนระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2557 ใช้หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถานที่จัดเตรียมกิจกรรมในโครงการและดำเนินกิจกรรมตามโครงการณโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดมงคลนิมิตรตำบลบ้านแก่งอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการแล้วได้ทำการสรุปผลการดำเนินโครงการพบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุดในการจัดอาหาร/เครื่องดื่มในกิจกรรมมีความพอเพียงและด้านท่านคิดว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนเพียงใดส่วนความพึงพอใจต่อโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องสมุดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุด

ในการประเมินผลโครงการตามแนวพระราชดำริ : ห้องสมุดสู่ชุมชนประจำปี 2557 ในครั้งนี้ผู้จัดโครงการได้ประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน 2 แบบคือ 1) พิจารณาตามความเห็นส่วนใหญ่และ 2) พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลจึงได้จัดทำเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจากเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 แบบ

เมื่อทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจากเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 แบบมีระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันเพียงแค่อันดับเท่านั้นแต่การใช้เกณฑ์การประเมินแบบพิจารณาตามความเห็นส่วนใหญ่จะมีบางด้านของโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการระดับต่างกันเป็นจำนวนที่เท่ากัน

นอกจากนั้นเมื่อทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องสมุดจากเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 แบบพบว่าเมื่อทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องสมุดจากเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 แบบมีระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันเพียงแค่อันดับเท่านั้นแต่การใช้เกณฑ์การประเมินแบบพิจารณาตามความเห็นส่วนใหญ่จะมีบ้างด้านของโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจต่อโครงการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องสมุดระดับต่างกันในจำนวนที่เท่ากัน